

# แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2565

---

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.muangphai.go.th](http://www.muangphai.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายดี เดชาธร คະสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

## คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งที่ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลเมืองไผ่ ต่อไป

อนุมัติ



(ลงนาม)

(นายดี. เตชาธร. คະสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริง ทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเมืองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเมืองไผ่ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2565 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนก รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้ เป็นเครื่องมือใน การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
<b>ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม</b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	5
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารงานทั่วไป	9
งานบริหารงานคลัง	11
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12
แผนงานการศึกษา	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	16
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	18
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	18
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	20
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	21
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานก่อสร้าง	21
แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	22
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	23
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(แบบ ผด.02/1)	24

## ส่วนที่ 1 บทนำ

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดหางบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน



จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ 1** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

**ขั้นตอนที่ 2** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

**ขั้นตอนที่ 3** การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

#### 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลตัวอย่าง
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง

## ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

### 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

แบบ ผด. 01

แผนงาน / งาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบ
<b>1.แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
1.1 งานบริหารงานทั่วไป	10	83.33	905,000	93.78	สำนักปลัด
1.2 งานบริหารงานคลัง	2	16.67	60,000	6.22	กองคลัง
<b>รวม</b>	<b><u>12</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>965,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	
<b>2.แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>					
2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3	100.00	206,676	100.00	งานป้องกันฯ
<b>รวม</b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>206,676</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน / งาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ
<b>3.แผนงานการศึกษา</b>					
3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	14	100.00	5,345,001	100.00	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b><u>14</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>5,345,001</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	
<b>4.แผนงานสาธารณสุข</b>					
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8	100.00	1,399,000	100.00	กองสาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,399,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	
<b>5.แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
5.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	3	100.00	130,000	100.00	กองสวัสดิการฯ
<b>รวม</b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>130,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน / งาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ
--------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------

6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	5	100.00	126,000	100.00	กองสวัสดิการฯ
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>126,000</b>	<b>100.00</b>	

7.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7.1 งานกีฬาและนันทนาการ	4	57.14	400,000	75.47	กองการศึกษาฯ
7.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3	42.86	130,000	24.53	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>530,000</b>	<b>100.00</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน / งาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ
--------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------

8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8.1 งานก่อสร้าง	3	100.00	2,570,000	100.00	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>2,570,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	

9.แผนงานการเกษตร

9.1 งานส่งเสริมการเกษตร	5	55.55	100,003	71.42	กองส่งเสริม การเกษตร
9.2 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4	44.45	40,000	28.58	กองส่งเสริม การเกษตร
<b>รวม</b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>140,003</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>11,411,680</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	







บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

## 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

## 1.1 งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	30,000	อำเภอหนองกี่	สำนักปลัด			←									
9	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดบุรีรัมย์	10,000	จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด			←									
10	สำรวจความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกสำรวจความพึงพอใจ	20,000	อบต.เมืองไผ่	สำนักปลัด											←	→

รวม905,000

## 1.2 งานบริหารงานคลัง

1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	อบต.เมืองไผ่	กองคลัง		←		→								
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต	40,000	อบต.เมืองไผ่	กองคลัง				←	→							

รวม60,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	26,000	อบต.เมืองไผ่	งานป้องกันฯ สำนักปลัด				←	→							
2	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ดำเนินการฝึกทบทวนอปพร.	160,676	อบต.เมืองไผ่	งานป้องกันฯ สำนักปลัด				←	→							
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	20,000	อบต.เมืองไผ่	งานป้องกันฯ สำนักปลัด			←	→			←	→				

รวม

206,676





บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3.แผนงานการศึกษา

3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทั้ง 3 แห่ง	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการ	150,000	ศพด.ทั้ง 3 แห่ง	กอกการศึกษา				←————→									
13	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด. นาจาน	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการ	100,000	ศพด.นาจาน	กอกการศึกษา				←————→									
14	อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานสพฐ.ในเขตตำบลเมืองไผ่ 6 โรงเรียน	2,940,000	โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลเมืองไผ่	กอกการศึกษา	←												→

รวม

5,345,001

## บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

## 4.แผนงานสาธารณสุข

## 4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ่	ดำเนินการตามโครงการ	30,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ	←													→
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข เลือดออกในชุมชน	ดำเนินการตามโครงการ	150,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ		←				→								
3	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการตามโครงการ	117,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ				←			→							
4	โครงการป้องกัน ควบคุม ฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ดำเนินการตามโครงการ	200,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ	←													→
5	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากแหล่งกำเนิด	ดำเนินการตามโครงการ	16,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ					←				→					
6	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันโรคเอดส์	ดำเนินการตามโครงการ	26,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ				←			→							

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4.แผนงานสาธารณสุข

4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการ	360,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ													
8	โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน	ดำเนินการตามโครงการ	500,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ													

รวม

1,399,000



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์

5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	30,000	อบต.เมืองไผ่	กองสวัสดิการฯ				↔								
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	อบต.เมืองไผ่	กองสวัสดิการฯ							←					→
3	โครงการป็นยืมสร้างสุข	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	อบต.เมืองไผ่	กองสวัสดิการฯ							↔					

รวม

130,000

6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯ	10,000	อบต.เมืองไผ่	สำนักปลัด							←					→
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ดำเนินการตามโครงการ	26,000	อบต.เมืองไผ่	กองสาธารณสุขฯ				←			→					

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผศ. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ด้วยโอกาส	ดำเนินการตามโครงการ	30,000	อบต.เมืองไผ่	กองสวัสดิการฯ													
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	ดำเนินการตามโครงการ	30,000	อบต.เมืองไผ่	กองสวัสดิการฯ													
5	โครงการส่งเสริมวัยใสใส่ใจอาชีพ	ดำเนินการตามโครงการ	30,000	อบต.เมืองไผ่	กองสวัสดิการฯ													

**รวม**

**126,000**

## บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

## 7.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

## 7.1 งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด(เมืองไผ่เกมส์)	ดำเนินการตามโครงการ	150,000	อบต.เมืองไผ่	กองการศึกษาฯ	↔												
2	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาในเขตตำบลเมืองไผ่	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	อบต.เมืองไผ่	กองการศึกษาฯ			↔										
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและสนามกีฬาอบต.เมืองไผ่	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	อบต.เมืองไผ่	กองการศึกษาฯ	←												→
4	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองไผ่โพธิ์ชัย	ดำเนินการตามโครงการ	150,000	โรงเรียนบ้านโคกกระชาย	กองการศึกษาฯ			↔										

รวม400,000



## บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

## 9.แผนงานการเกษตร

## 9.1 งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเพียง	ดำเนินการตามโครงการ	20,000	อบต.เมืองไผ่	กองส่งเสริมการเกษตร					↔							
2	โครงการรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อลดต้นทุนและการบำรุงดิน	ดำเนินการตามโครงการ	20,000	อบต.เมืองไผ่	กองส่งเสริมการเกษตร								↔				
3	โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ	ดำเนินการตามโครงการ	20,000	อบต.เมืองไผ่	กองส่งเสริมการเกษตร							↔					
4	โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ดำเนินการตามโครงการ	20,001	อบต.เมืองไผ่	กองส่งเสริมการเกษตร				↔								
5	โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ดำเนินการตามโครงการ	20,002	อบต.เมืองไผ่	กองส่งเสริมการเกษตร					↔							

**รวม****100,003**



